



บันทึกข้อความ

สำนักงานอธิการบดี
รับ ผ.วิฑูร 001
วันที่ 20 ก.ค. 2565
เวลา 15.59 น.

ส่วนราชการ สำนักงานกิจการสภาของมหาวิทยาลัย โทร ๐๔๓ - ๖๐๒๐๔๓

ที่ สนง.กส ๑๐๒/๒๕๖๕

วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งข้อเสนอแนะในการเสนอระเบียบวาระต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
กรณี การเสนอที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร และการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
เรียน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิษุทธิ์ จันทะรี)

ตามที่ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ Zoom Meeting มีกรรมการสภามหาวิทยาลัย มาประชุม จำนวน ๒๗ คน ลาประชุม จำนวน ๒ คน และมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๙ คน แล้วนั้น ซึ่งใน วาระการเสนอที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร และการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิได้มีข้อเสนอแนะกรณีการเสนอเอกสารต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา นั้น ขอให้ผู้รับผิดชอบเสนอเอกสารเพิ่มเติมเป็นบทสรุปสั้นๆ ประกอบการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย ดังนี้

๑. ในการปรับปรุงหลักสูตรต่าง ๆ นั้น ขอให้มีข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการที่สอดคล้องกับ หลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย AUN QA รวมถึงเกณฑ์การประเมินคุณภาพ EdPEx อย่างไร ✓

๒. เอกสารการปรับปรุงหลักสูตรขอให้นำเสนอผลการดำเนินงานของหลักสูตร รวมถึงต้องมี ข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงจุดเด่นของหลักสูตร และประเด็นสำคัญที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร

๓. ขอให้เพิ่มเติมเอกสารข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และข้อเสนอแนะจาก กรรมการบริหารหลักสูตร ✓

๔. การเสนอเอกสารต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรใหม่ เป็นเรื่องสำคัญ การเสนอเหตุผลความเป็นมาของการขอเปิดหลักสูตรต้องมีความชัดเจน และสอดคล้องกับ ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และประเด็นที่เสนอจะต้องสามารถพิจารณาได้สะดวกและรวดเร็ว

ที่ประชุมมอบหมายให้เลขานุการสภาวิชาการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมในการ เสนอระเบียบวาระต่อสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กรณี เสนอที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร และ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

รอง ผ.ศ. กสท/ผ.อ.วิฑูรวิฑูร
ผอ.สภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
๑๗ กค ๒๕๖๕


(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิษุทธิ์ จันทะรี)
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย